

สรุปการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธานฯ ขอให้ผู้บริหารศึกษาเอกสารเพื่อทราบของการประชุมกรม อ. โดยจะมีแบบทดสอบให้ผู้บริหารตอบคำถาม และทำการประเมินผลต่อไป	รับทราบ มอบ กผ.รวบรวมแบบทดสอบ และประเมินผลฯ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุม	กผ. รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ม.ค.๖๔	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม กสธ.	กผ. รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม กสธ. ๕.ค.๖๓ – ม.ค.๖๔ เรื่องที่ติดตาม ๔ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เรื่อง	รับทราบ เร่งรัดหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๒ ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมกรม อ.	กผ. รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมกรม อ. ครั้งที่ ๔/๖๔ เรื่องติดตาม ๔ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เรื่อง	รับทราบ
๓.๒.๑ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Street Food Good Health และ Healthy Market	สอน. รายงานผลการประเมินตนเอง Healthy Market ๗๙ แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ๓๙ แห่ง (ร้อยละ ๔๙.๓๗) ในส่วน Street Food Good Health ประเมินตนเอง ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน ม.ค.๖๔ มีผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์และออฟไลน์) รวม ๒๑๕,๔๐๑ คน อีกทั้งพัฒนา E-Training, E-Submission และระบบตรวจสอบหน่วยงานจัดอบรมฯ <u>ข้อเสนอแนะ อธ.</u> ๑) เพิ่มภาษากลุ่มนานาชาติและกลุ่มแรงงาน ในหลักสูตรการอบรมฯ ๒) เร่งรัดการพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนฯ และปรับเว็บไซต์ให้สวยงาม ครอบคลุมทุกเนื้อหา ๓) เร่งรัดผู้ประกอบการให้ลงทะเบียน เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด	รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. สอน. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ๒. ศอ.๑ สอน. ศส. ร่วมจัด สธ.สัจจร เรื่องอาหารปลอดภัย ก่อนหน้าฝน
๓.๒.๒ ความก้าวหน้าการทบทวนโครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ คกก.ขับเคลื่อนการ สส. และ อวล. กรม อ.	กผ. นำเสนอองค์ประกอบ คกก.ขับเคลื่อนการ สส. และ อวล. กลุ่มที่ ๑ – ๕ และร่างคำสั่ง กสธ. แต่งตั้ง คกก. และ คกก.ขับเคลื่อนและบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปี ๖๔ ซึ่งแยกกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยรุ่นออกจากกัน <u>ข้อเสนอแนะ อธ.</u> ทบทวนร่างคำสั่ง กสธ. คกก.และ คกก. ในส่วนของกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น ให้สอดคล้องกับสภาพพัฒนาฯ	รับทราบ มอบ กผ. ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ วัตถุประสงค์ของคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ขับเคลื่อนฯ
๓.๓ บทบาทของกรม อ. ภายใต้ประกาศ กสธ. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยยกร่างเป็นประกาศ กสธ. เรื่องการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ	สอส. รายงานความคืบหน้าการเสนอให้การประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็น กม.อนุบัญญัติในระดับประกาศ กสธ. ซึ่งคาดว่าจะเสร็จใน ต.ค.๖๔ และเปรียบเทียบความแตกต่างของประกาศ กสธ. เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี ๕๘ (กรม อ. ดูแล) กับ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี ๕๙ (สพส. ดูแล) <u>ข้อเสนอแนะ อธ.</u> ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นประเด็นการปฏิรูปประเทศ และ กรม อ. เป็นเจ้าภาพหลัก ๒) กรม อ. วางระบบ ๓ C ไว้ค่อนข้างดีแล้ว ให้รับดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	รับทราบ มอบ สอส. เร่งรัดหาหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เรื่องความทับซ้อนของระบบงาน และเร่งรัดระยะเวลา ดำเนินการให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการประชุมกรม อ. ครั้งที่ ๖/๖๔
๓.๔ ผลการดำเนินงานสำคัญของกรมอนามัย ๓.๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กค. รายงานผลการเบิกจ่ายฯ ปี ๖๔ มีงบลงทุนปี ๖๓ ที่กันไว้เหลือปี คงเหลือ ๔ รายการ เบิกจ่ายสะสมปี ๖๔ ร้อยละ ๒๙.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย และภาพรวม ๔ งบรายจ่าย เบิกจ่ายสูงสุด ได้แก่ ศส., ศอ.๙ สำหรับงบลงทุน ปี ๖๔ ไนวงเงิน ๓ กลุ่ม เบิกจ่ายแล้ว ๘๕ รายการ รอส่งมอบ ๔๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๑	รับทราบ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
	<p>รายการ โดยกลุ่มที่ ๑ วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท รายการเหลือจ่ายต้องก่อนนี้และเบิกจ่ายภายใน ก.พ.๖๔ และทุกรายการขอให้หน่วยงานเร่งก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.๖๔</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ อธ.</u> ต้องการเห็นความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย หากหน่วยงานใดติดขัดปัญหาที่ต้องประสานกับหน่วยงานภายนอกให้รีบแจ้ง อธ. เพื่อหาทางแก้ไขในระดับนโยบาย</p>	
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ แนวทางการจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ ขรก. ณ วันที่ ๑ เม.ย.๖๔</p>	<p>กจ. รายงานผลการประชุมของ คกก. PMS ซึ่งกำหนดการเลื่อนเงินเดือน ขรก. รอบที่ ๑ ภายใน เม.ย.๖๔ และเสนอแนวทางการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ขรก. ร้อยละ ๓ โดยแบ่งเป็น ๑) PA หน่วยงาน ร้อยละ ๒.๙๕ และ ๒) กันเป็นวงเงินส่วนกลาง ร้อยละ ๐.๐๕ (แบ่งย่อยเป็น ๒.๑ healthy workplace ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ๒.๒ คกก. OC กรม เรื่อง COVID & PM ๒.๕)</p> <p><u>ข้อสังเกต อธ.</u> การกันวงเงินส่วนกลาง เป็นการดึงเงินออกมาบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้มากมาย แต่เป็นการทำเพื่อระบบ เมื่อมีการมอบหมายนโยบายหรือภารกิจพิเศษ ควรตอบแทนให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ โดยให้สัดส่วนของ ๒.๑ มากกว่า ๒.๒</p> <p>ทั้งนี้ สส. เสนอให้เพิ่มสัดส่วนจำนวน ขรก. ที่มีสิทธิเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น ให้มากกว่าร้อยละ ๑๕ ซึ่ง อธ. เห็นว่ารอบนี้ให้คงหลักการเดิมไปก่อน หากหน่วยงานที่มีสัดส่วนผลการประเมินระดับดีเด่น มากกว่าร้อยละ ๑๕ ให้ทำบันทึกขออนุมัติเสนอกรม อ.</p>	<p>รับทราบ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรวงเงินฯ และมอบหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเดือน ดังนี้</p> <p>๑. กจ. สว. สล. กำหนดเกณฑ์ฯ ๒.๑ ส่วนกลาง</p> <p>๒. กจ. สว. ศอ. กำหนดเกณฑ์ฯ ๒.๑ ส่วนภูมิภาค</p> <p>๓. กจ. สว. กผ. กป. กำหนดเกณฑ์ฯ ๒.๒</p> <p>๔. กจ. กพร. พิจารณาปรับกรอบการประเมินผลฯ ระดับดีเด่น</p>
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๕.๑ การขับเคลื่อนคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปิงปาระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ. มอบ นพ.ธีรชัย บุญยงสิทธิ์พรณ รก.ผอ.สพด.นำเสนอการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D (Diet, Dental, Development & Play, Diseases) แดงขาวเมื่อ ๗ ม.ค.๖๔ ณ กสธ. แผนปฏิบัติการ ๔ ขั้นตอน คือ ๑) เลือกลงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4D ๒) จัดกิจกรรมยกระดับ 4D โดยจัดหน่วยยกระดับและเยี่ยมชม ๓) เยี่ยมรอบ ๒ และ ๔) มอบป้าย 4D ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. – มี.ค.๖๔ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ งบประมาณ จาก ศอ.</p>	<p>รับทราบ และมอบ สพด. และ ศอ. ดำเนินการในหลักการ/แนวทางเดียวกับการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ</p>
<p>๕.๒ ผลการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๕.๒.๑ สุขภาพดีวิถีใหม่: จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพ</p>	<p>กสธ. รายงานการดำเนินงานครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ “สุขภาพดีวิถีใหม่ ๓๐.” (เข้าถึง เข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) เป้าหมายปี ๖๔ จำนวน ๕ ล้านครอบครัว ผลการดำเนินงาน รอบ ๓ เดือน บรรลุเป้าหมาย ๑.๔ ล้านครอบครัว อีกทั้งบูรณาการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ Mental Health Check in, สาวไทยแก้มแดง และ Thai Fit Stop Fat โดยยกตัวอย่างเขตสุขภาพที่ ๔ และ พท. จ.นนทบุรี ที่มีประชากรเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ก.พ. – ส.ค.๖๔ เปิดตัวกิจกรรม ๑๕ ก.พ.๖๔ ทั้งนี้ อธ.เน้นเร่งรัดการขับเคลื่อนและติดตามงานตามนโยบาย</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>๕.๒.๒ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม: ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ</p> <p>(๑) โครงการ "มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต</p>	<p>สภ. นำเสนอ ๓ กิจกรรมสำคัญ และผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ รวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานติดตามการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์เกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต โดยให้กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>รับทราบ</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
	ประเมินตนเองผ่าน Google Form ระหว่าง ก.พ. – มี.ค. ๖๔ และกิจกรรมการบริโภคอาหารตามวัยในวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ณ กรมอนามัย และผ่าน Facebook Live ทั้งนี้ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ.กรม อ.แจ้งเพิ่มเติมดังนี้ ๑) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติจะดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันฯ ใน รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ๒) ดำเนินการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันฯ ในเขตสุขภาพที่ ๒	
(๒) โครงการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" ประจำปี ๒๕๖๔	สส. มอบ กส. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ปี ๖๔ ไตรมาส ๑ – ๒ ดังนี้ จัดประชุม Conference ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการฯ/พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนต้นแบบ/เผยแพร่สนับสนุนสื่อ คู่มือ/จัดทำระบบการอบรมออนไลน์ Play Worker /พัฒนาทักษะ Play Worker และเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงานมหกรรม Play Day เล่นเปลี่ยนโลก ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔ ผลการดำเนินงาน มีจำนวน Play Worker ตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงานต่อไปคือ ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง มี.ค. – มิ.ย.๖๔	รับทราบ มอบ กส. ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ทบทวนกลไกตามกฎหมาย/นโยบาย ยกระดับตัวชี้วัดหรือการทำ MOU ชั่ว ๒. กำหนดยุทธศาสตร์/การขับเคลื่อนกลยุทธ์ภาพรวมเด็กปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ขับเคลื่อนงานที่นอกเหนือจากด้านสุขภาพ
(๓) การพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan)	สอส. รายงานที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และผลการดำเนินงาน โดยจัดทำพัฒนาคู่มือ/แนวทางการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน แผนการขับเคลื่อน/พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูล/การประเมินสุขภาพตนเอง รวมถึงสนับสนุนสื่อการสอนถ่ายทอดองค์ความรู้ “ชะลอชรา ชีวียืนยาว” นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ.กรม อ. กล่าวเสริมว่าการดำเนินงานต่อไปจัดทำให้เป็น Easy Wellness Plan และจัดทำ Wellness Plan ใน Blue Book <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑) นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สสม. เห็นว่า ควรสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงาน ทั้งผู้จัดและผู้รับบริการ ๒) นพ.บัญชา ค้าของ รอง อธ.กรม อ. เน้น Health Literacy สร้างการเข้าถึง เข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ อธ. เร่งรัดขับเคลื่อนกลไกตามกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงระบบให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อผลักดันให้เข้าสู่ระบบกองทุน	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการมอบ สอส. ดำเนินการ ดังนี้ ๑. รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ ไปดำเนินการ พร้อมทั้งเตรียมการนำเสนอของขวัญวันสงกรานต์ (Blue Book) ในที่ประชุม BMW ๑๗ ก.พ.๖๔ ๒. เร่งรัดขับเคลื่อนกลไกตามกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างผลสัมฤทธิ์เชิงระบบให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน
๕.๓ กรอบวงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	กผ. นำเสนอภาพรวมกรอบวงเงินค่าของงบประมาณปี ๖๕ ลดลงจากปี ๖๔ ร้อยละ ๕.๖๖ กรม อ. มีแผนงานเพิ่มขึ้น ๒ แผนงาน ในส่วนแผนงานบูรณาการ (แผนงานรัฐบาลดิจิทัล และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) สัดส่วนค่าของ งบประมาณปี ๖๕ จำนวน ๔๖ โครงการ ๙๙๗ กิจกรรม ๒,๗๓๖.๑๗๕๕ ล้านบาท มีสัดส่วน งบประมาณ. ในส่วนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน มีติดการขับเคลื่อนงาน ปี ๖๕ และงบลงทุน ตามมติรายการมากที่สุด ทั้งนี้ อธ. ให้รื้อฟื้นเรื่องที่เคยเข้า ครม. และมอบกรม อ. ดำเนินการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมติ ครม. และต้องทำงานเชิงรุกเตรียมการงานใหม่ พัฒนาระบบต่างๆ งานกลุ่มวัยต้องทำงานนอกเหนือจากเดิม ปรับประสิทธิภาพ และเน้นงบกลาง Covid – 19	รับทราบ มอบหน่วยงานดำเนินการ และเสนอแนะดังนี้ ๑. กผ. รายงาน งบประมาณ. ในที่ประชุมกรม อ. ทุกเดือน ๒. ทุกหน่วยงานรื้อฟื้นเรื่องที่เคยเข้า ครม. และมอบกรม อ. ดำเนินการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมติ ครม. โดยต้องทำงานเชิงรุก เตรียมการงานใหม่ พัฒนาระบบต่างๆ งานกลุ่มวัยต้องทำงานนอกเหนือจากเดิม และปรับประสิทธิภาพ
๕.๔ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๑/๒๕๖๔	กตส. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๑/๖๔ ในส่วนผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบประจำกรม พบว่ามีข้อตรวจพบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำหรับผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ภาพรวมการจัดส่งรายงานทันทุกหน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ สูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดให้ส่วนกลางมีการตรวจสอบ ๓๐ ประเด็น ภูมิภาค ๔๐ ประเด็น	รับทราบ
๕.๕ รายงานความก้าวหน้า: กลไก/แนวทางการบูรณาการระหว่างส่วนกลาง และส่วน	ชมรม คอ. นำเสนอแนวทางเชื่อมโยงและบูรณาการงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค จากการประชุม ๔ – ๖ ก.พ.๖๔ นครราชสีมา โดยอภิบายฝั่งกลไกการจัดการร่วม ซึ่งมีประเด็นร่วมในเรื่อง ศูนย์คาดการณ์ PM2.5,	รับทราบ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
<p>ภูมิภาค – PP Service Excellence</p>	<p>Digital Health (NuPHTS) และการจัดการร่วมระบบข้อมูล (Platform TSC/PM2.5) สำหรับการดำเนินการต่อไปคือ ทบทวน Concept Digital Health ประเด็น Dental/Nutrition และบูรณาการงานร่วมกับ สภ. สท. กป. ศส. คลัสเตอร์วัยเรียน และ คอ. นอกจากนี้ ผอ.ศอ.๗ ได้นำเสนอเสริมเรื่อง NuPHTS และการประเมิน Health Literacy ในโรงเรียน</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u> นพ.บัญชา คำของ รอง อธ.กรม อ. เห็นควรจัดทำโปรแกรมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มภาษา และ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา แจ้งเพิ่มเติมเรื่อง ๑) ฐานข้อมูล นร.เชื่อมโยงระหว่าง สธ. กับ ศธ. ๒) และระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล Lab ดาวน์ซินโดรม ทั้งนี้ มีประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สปสช.</p>	
<p>เรื่องอื่นๆ</p> <p>๖.๑ การขับเคลื่อนนโยบาย “๓ สร้าง” สะอาดทั่วไทย อยู่อย่างปลอดภัย มั่นใจไร้ Covid – 19 ด้วยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus</p>	<p>กผ. นำเสนอวัตถุประสงค์ ผังกรอบแนวคิดการขับเคลื่อน ๓ สร้าง/ฝั่ง Thai Stop COVID สถานประกอบการสามารถลงทะเบียนผ่าน Web Application TSC มีกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย โดยจัดประชุมชี้แจงสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายและการดำเนินงานให้แก่ คอ. ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ. – พ.ค.๖๔ จัด Kick Off มี.ค.๖๔ “สะอาดทั่วไทย อยู่อย่างปลอดภัย มั่นใจไร้ COVID – 19” สำหรับแผนการกำกับติดตาม เริ่ม ๑๕ ก.พ. – ๒๓ เม.ย.๖๔ และ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา แจ้งเพิ่มเติมเรื่อง การลง พท.โรงงานใน จ.สมุทรสาคร</p>	<p>รับทราบ มอบ คอ.ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน</p>
<p>๖.๒ รายงานความก้าวหน้าการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p>สท. นำเสนอความก้าวหน้าการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด/เยี่ยมชมนิทรรศการ และเสนออิมงานให้ที่ประชุมพิจารณา ๔ ข้อ รวมทั้งร่างกำหนดการประชุมฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตเรื่อง กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และให้นำอิมงานเข้าที่ประชุม กพว.พิจารณา</p>	<p>รับทราบ และมอบ สท. กลับไปพิจารณาเรื่อง กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ และนำอิมงานเข้าที่ประชุม กพว. พิจารณา</p>